

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบตามภูมิภาค, รอความชัดเจนดอกเบี้ยสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ เช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค หลังหลายตลาดหยุดทำการในวันนี้ และนักลงทุนยังรอดูความชัดเจนของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ต่อไป

*ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 36.20-36.30

*ตลาดหุ้นฮ่องกง, เกาหลีใต้และไต้หวัน ปิดทำการวันนี้เนื่องในวันหยุด

*สกุลเงินสำคัญเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ แต่ดอลลาร์ยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้น หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในอนาคต ช่วยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เพิ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 1 เดือน ที่ 96.700 ในวันศุกร์ และขยับลงมาเล็กน้อยในช่วงเช้านี้

*นางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า เขาคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อไปในปีนี้ ตราบใดที่เงินเฟ้อยังมีเสถียรภาพ และเศรษฐกิจสหรัฐ อยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งมากพอ ที่จะหนุนการจ้างงาน โดยถ้อยแถลงของนางเบลเลน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

*นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซัส ซิตี้ กล่าวในวันศุกร์ โดยเขาเชื่อว่า เฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ เพื่อจะได้มีความสามารถในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างค่อยเป็นค่อยไป

*นักลงทุนจะรอฟังถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ ในสัปดาห์นี้ และรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ย. ที่รัฐบาลสหรัฐ จะเปิดเผยออกมาในวันศุกร์ที่ 2 ต.ค.

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของจีดีพี ขยายตัวเกินคาด 3.9 ในไตรมาส 2/58 ขณะที่

โพลล์รอยเตอร์คาดว่า จีดีพีสหรัฐอาจขยายตัว 3.7% ในไตรมาส 2

*เมื่อวันศุกร์ ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2.91 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.86 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.66 พันล้านบาท

*09.37 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 36.21/23 จาก 36.23/28 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.502/613 จาก 40.42/48 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.30/34 จาก 120.55 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1194/98 จาก 1.1194 เมื่อวันศุกร์

"บาทวันนี้คงจะ move แคบๆ ไปก่อน เพราะหลายๆ ตลาดก็หยุดกัน
ปัจจัยคงยังต้องดูเรื่องดอกเบี้ยเฟดเป็นหลัก เพราะเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไร" ดีลเลอร์
กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้